

รายงานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ครั้งที่ 3/2567

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 – 15.00 น.

รายชื่อกรรมการที่เข้าประชุม

1	รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ สุวรรณเลิศ	ที่ปรึกษา
2	ศาสตราจารย์ ดร.วิฑูร แสงศิริสุวรรณ	ประธานคณะกรรมการ
3	รองศาสตราจารย์ ดร.พลิชฐ์ ภควัชรภานุรัตน์	รองประธานคณะกรรมการ
4	รองศาสตราจารย์ ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง	กรรมการ
5	ศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต สิริสิงห์	กรรมการ
6	รองศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ไตรเพิ่ม	กรรมการ
7	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธา มีแต้ม	กรรมการ
8	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพ.ณัฐพล ภาณุพิณัฐ	กรรมการ
9	คุณคำณ โชนะโชติ	กรรมการ
10	คุณปิยะ โพธิ์สิทธิ์	กรรมการ
11	คุณคณภรณ์ เข้มทอง	กรรมการและเลขานุการ

รายชื่อกรรมการที่ไม่เข้าประชุม

1	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ร่มแสง	กรรมการ
2	รองศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ สมสุข	กรรมการ
3	คุณสุเมธ กิตติภูมิ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

**วาระที่ 1 แจ้งเพื่อทราบ**

1.1 กำหนดวันและเวลาซ้อมหนีไฟของคณะวิทยาศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.วิฑูร แสงศิริสุวรรณ มอบหมายให้ นายคณภรณ์ เข้มทอง ชี้แจงต

1.2 การจัดซื้อถังดับเพลิงของคณะวิทยาศาสตร์

1.3 ตรวจสอบประเมินด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ศาสตราจารย์ ดร.วิฑูร แสงศิริสุวรรณ แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน คณะวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับการเวียนแจ้งประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่องนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา ให้หน่วยงานต่างๆ ภายในคณะวิทยาศาสตร์ทราบถึงแนวปฏิบัติและการสนับสนุนด้านความปลอดภัยภายในคณะวิทยาศาสตร์

**มติที่ประชุม ทราบ**

1.4 การส่งผู้รับจ้างคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมอบรมกับศูนย์ COSHEM

ศาสตราจารย์ ดร.วิฑูร แสงศิริสุวรรณ แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินงานหลังการประชุมครั้งที่ 1 ในเรื่องการส่งผู้รับจ้างคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมอบรมกับศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) มหาวิทยาลัยมหิดล โดยงานบริหารและธุรการได้หารือกับหน่วยพัสดุเรื่องการบรรจุข้อความ “ผู้รับจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างทุกคนเข้ารับการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับจ้าง ก่อนเริ่มทำงานภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ตามหลักเกณฑ์ที่ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานกำหนด โดยแจ้งความประสงค์ไปยังศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ก่อนวันทำงานไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับผู้รับจ้าง พ.ศ. 2565 โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอบรม” ลงในร่างขอบเขตของงาน Terms of Reference (TOR) ซึ่งงานบริหารและธุรการเริ่มดำเนินการแล้วในโครงการงาน ปรับแต่งภูมิทัศน์ภายในคณะวิทยาศาสตร์ โดยรุกขกร และจะดำเนินต่อไปในโครงการจ้างเหมาบริการระบบต่างๆ ใน pingbประมาณถัดไป

#### **มติที่ประชุม ทราบ**

##### **1.5 การตรวจสอบความพร้อมใช้งานของชุดฝึกบัวล้างตัวพร้อมอ่างล้างตาฉุกเฉิน**

ศาสตราจารย์ ดร.วิฑูร แสงศิริสุวรรณ แจ้งต่อที่ประชุมทราบถึงการดำเนินการหลังการประชุมครั้งที่ 1 ซึ่งงานบริหารและธุรการ นำข้อเสนอของคณะกรรมการเกี่ยวกับการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของฝักบัวล้างตัวและอ่างล้างตาฉุกเฉิน โดยได้พัฒนาแนวทางการตรวจสอบซึ่งกำหนดตารางการตรวจสอบทุกๆ 4 เดือน โดยจะเริ่มจากเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป

#### **มติที่ประชุม ทราบ**

#### **วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม**

##### **2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 2/2567**

ศาสตราจารย์ ดร.วิฑูร แสงศิริสุวรรณ แจ้งสรุปมติที่ประชุม ดังนี้

#### **วาระที่ 1 แจ้งเพื่อทราบ**

- 1.1 ประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- 1.2 การส่งผู้รับจ้างคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมอบรมกับศูนย์ COSHEM
- 1.3 การตรวจสอบความพร้อมใช้งานของชุดฝักบัวล้างตัวพร้อมอ่างล้างตาฉุกเฉิน

#### **มติที่ประชุม ทราบ**

#### **วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม**

รายงานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่  
3/2567

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

นายคุณภรณ์ เข้มทอง  
ผู้จดยานงานการประชุม